

ธุรกิจออนไลน์ที่นำลงทุนในปี 2020 สำหรับสร้างรายได้เสริม

นำเสนอเมื่อ : 14 ต.ค. 2563

ในปัจจุบันนี้ของประเทศไทยและหลาย ๆ ประเทศ ที่มีการทำธุรกิจออนไลน์เพื่อเสริมสร้างรายได้อย่างมากมาย เป็นธุรกิจที่ลงทุนน้อยแต่กำไรค่อนข้างสูง จึงทำให้ธุรกิจออนไลน์กลายเป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบันนี้

ธุรกิจออนไลน์คืออะไร ?

เราขออธิบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์ การทำธุรกิจออนไลน์ หมายถึง การขายสินค้าผ่านทางออนไลน์ตามเว็บไซต์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงขายออนไลน์ ใน Facebook, Line, Shopee, Lazada หรือตามสื่อโฆษณาที่สามารถนำสินค้าของคุณเข้าสู่กลุ่มลูกค้าได้ทั่วโลก จึงทำให้ได้รับรายได้ค่อนข้างมากและสามารถสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองได้อีกด้วย

เป็นธุรกิจที่ไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านหรือสำนักงานก็ได้ ไม่ต้องมีพนักงานขายเพื่อหาลูกค้านอกพื้นที่ เป็นธุรกิจที่สามารถเติบโตด้วยเงินทุนของตัวเอง แต่ส่วนใหญ่มักจะใช้เวลาในการเติบโตของธุรกิจนานพอสมควรจึงจะเป็นที่รู้จักของลูกค้า แต่อย่าเพิ่งกังวลใจ ในวันนี้เรามีวิธีการทำธุรกิจของคุณให้อยู่รอด มาฝากมีดังนี้

ธุรกิจออนไลน์ที่น่าสนใจและทำกำไรได้มากที่สุด

เริ่มต่อนาย ๆ สิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือหากกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้านั้น ๆ ก่อนจะเริ่มทำธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินการได้งายขึ้น ในการทำธุรกิจออนไลน์ส่วนใหญ่สินค้าจะเป็นจำพวกเสื้อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ทั้งนี้เรามีเทคนิคเสริมความรู้เล็ก ๆ ให้แก่คุณครูหรือท่านที่กำลังอ่าน ขอยกตัวอย่างก่อนเลยสำหรับผู้ที่ยากประหยัดต้นทุน อย่างเช่น การทำธุรกิจขายส่งสินค้าจากจีนหรือนำเข้าสินค้าจากจีน มาจำหน่ายในประเทศและเปิดร้านขายของตัวเองตนเองบวกกับการใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ

การทำธุรกิจขายส่งสินค้าจากจีนหรือนำเข้าสินค้าจากจีนมาจำหน่ายในประเทศ

เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่กำลังเป็นที่รู้จักกันอย่างมาก ซึ่งการทำธุรกิจประเภทนี้ค่อนข้างที่จะเติบโตได้ไว เพราะว่าเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ช่วยลดต้นทุนเป็นอย่างมากและยังได้กำไรสูง ยิ่งถ้าสั่งของจากจีนและนำเข้าสินค้าจากจีนมาจำหน่ายภายในประเทศนั้น เป็นการประหยัดต้นทุนสุด ๆ มีเงินหมื่นก็สามารถทำได้ ส่วนใหญ่ทุกท่านจะทราบดีอยู่แล้วว่าในการนำเข้าสินค้าจากจีนเป็นสินค้าที่มีราคาถูกและ ณ ปัจจุบันนี้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนสามารถนำเข้าขาย โดยไม่ต้องใช้เอกสารต่าง ๆ ใหญ่ยาก เหมือนสมัยก่อน ๆ ในการนำเข้าสินค้าจากจีนจำเป็นต้องเลือกชิปปิ้งเพื่อเป็นการขนส่งสินค้าจากจีนอย่างปลอดภัยและอย่าลืมในการนำเข้าสินค้าจากจีนมาขาย จำเป็นต้องดูทิศทางของตลาดผู้บริโภคก่อนว่าต้องการอะไรมากที่สุด สินค้าที่นำมาขายนั้น มีคนขายเยอะหรือยัง หลายคนก็นำเข้าสินค้าจากจีนมา โดยที่ไม่ดูความต้องการของผู้บริโภคและการตลาดนั้น อาจทำให้ธุรกิจของคุณขาดทุนก็เป็นได้ สิ่งที่สำคัญไม่จำเป็นต้องมีเวลาให้กับธุรกิจตลอดเวลา สามารถทำได้ในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์หรือวันหยุดราชการต่าง ๆ และไม่จำเป็นต้องใช้เวลาว่างมาทำธุรกิจแบบนี้อีกด้วย

เปิดร้านขายของตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับธุรกิจ

เป็นอีกธุรกิจที่กำลังมาแรงสำหรับการทำธุรกิจประเภทนี้ โดยปกติคนส่วนใหญ่จะเปิดร้านขายของ

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่เดินผ่านไปมา แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

จึงมีสื่อออนไลน์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้สำหรับดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ

ไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สดขายสินค้าหรือโพสต์สินค้าลงใน Facebook เพื่อกระตุ้นให้ลูกค้าได้รู้จักธุรกิจของคุณมากขึ้น

เมื่อธุรกิจของคุณเริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว

การที่คุณเปิดร้านไว้โดยปกติจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เดินผ่านไปมา

กลายเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่เข้ามาซื้อสินค้าที่ร้านของคุณ สำหรับคุณครูหรืออาจารย์ท่านใดที่กังวลใจว่า

ในวันไหนที่ธุรกิจเริ่มเติบโตขึ้นจะต้องออกจากราชการมาทำธุรกิจออนไลน์ ขอบอกก่อนเลยว่าไม่จำเป็นก็ได้

เพียงแคคุณวางแผนเวลาของคุณให้ดีสำหรับดำเนินการธุรกิจควบคู่กันไป อาจจะทำในช่วงของวันหยุดต่าง ๆ

หรือหลังเลิกงานแล้วก็ได้ ส่วนในการดูแลร้านของคุณในช่วงเวลาที่คุณไปทำงาน

สามารถให้ครอบครัวเป็นคนจัดการหรือดูแลก็ได้

ทั้งนี้ในการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อนำมาทำธุรกิจส่วนตัวถือเป็นช่องทางที่ดีที่สุดในปี 2020 นี้

ทั้งหมดที่เราได้แนะนำเป็นเพียงแนวทางในการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้สำหรับคุณครูหรือผู้ที่ได้เข้ามาอ่าน

หากท่านใดสนใจจะหารายได้เสริมหรือดำเนินธุรกิจเป็นของตนเอง

เราขอเสนอบริษัทที่เป็นเหมือนส่วนกลางของเว็บไซต์ [Taobao](#) หรือ 1688

ที่สามารถสั่งซื้อสินค้าจากจีนอย่าง <https://taobao.ttpcargo.com/>

เป็นบริษัทที่จะช่วยในเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีนอย่างปลอดภัยและพร้อมให้คำปรึกษาและเคียงข้างธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จ